

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวังชันบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๘ ดังต่อไปนี้

อำเภอวังชันบุรี

ตั้งตำบลลงธานี ในท้องที่อำเภอวังชันบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑	ตำบลวังชันบุรี
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลวังชันบุรี
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลวังชันบุรี
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลวังชันบุรี
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลวังชันบุรี
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลวังชันบุรี
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลวังชันบุรี
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลวังชันบุรี
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลวังชันบุรี

- หมู่ที่ ๑๐ โอนจากหมู่ที่ ๓ ตำบลวชิรบุรี
 หมู่ที่ ๑๑ โอนจากหมู่ที่ ๒๐ ตำบลวชิรบุรี
 หมู่ที่ ๑๒ โอนจากหมู่ที่ ๑๖ ตำบลวชิรบุรี

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลวชิรบุรี อำเภอวชิรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมุดหมายเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลมะบ้า อำเภอวชิรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมุดหมายเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำน้ำชี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลอุ่มเม้า อำเภอวชิรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมุดหมายเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลวชิรบุรี (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพระธาตุ อำเภอวชิรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมุดหมายเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลธงธานี อำเภอวชิรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมุดหมายเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ และ
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยตั้งกึ่งกลางลำน้ำชี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมุดหมายเขตไว้เป็นสำคัญ เป็น
แนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลบึงงาม ในท้องที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลมะบ้า
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลมะบ้า

และให้มีอาณาเขตดังนี้ คือ

เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๕๓

ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๒

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลมะบ้ำ อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมวยเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเหล่า อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำห้วยตางเต็ว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกลาง อำเภอสกลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำน้ำชี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเหล่า อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด , โดยมีหลักปักหมวยเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลมะบ้ำ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลตรงธานี อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมวยเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบึงงาม อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมวยเขตไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกลาง อำเภอสกลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำน้ำชี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลอู่เม้า และตำบลเหล่า อำเภอ
 ชวษบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักปักหมวยเขต
 ไว้เป็นสำคัญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๒ เป็นต้นไป จึงขอประกาศมา
 เพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๒

พวง สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย